



ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว

อ้างอิงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน มีมติให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำเภอสันทราย ยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) เป็นกลุ่มก้อน หรือ Cluster ใหม่ เพิ่มขึ้นทุกวัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคที่ ๑ (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จึงขอแจ้งมาตรการในการป้องกัน ฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-site) เป็นการชั่วคราว และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ได้แก่ รูปแบบออนไลน์ (Online) รูปแบบออนดีมานด์ (On-demand) และรูปแบบออนแฮนด์ (On-hand) ทุกระดับชั้นต่อไป ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ๐ ต่อเนื่องกัน ๑๔ วัน หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๒. ครูผู้สอน งดการสั่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบรวมกลุ่ม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการบ้าน ลดภาระการเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน **งดสั่งการบ้านนักเรียนทุกรายวิชา** (พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะช่วยลดความเครียดให้กับนักเรียน โดยปรับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เนื้อหาสาระ แบบฝึก กิจกรรม ฯลฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเรียน พร้อมกับให้เวลานักเรียนได้ผ่อนคลายอริยาบท พักสายตา ก่อนเรียนวิชาต่อไป) ปรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เข้ากับวิถีชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของนักเรียน หากมีกิจกรรมของนักเรียนที่ต้องมาดำเนินการต่อเรื่องที่โรงเรียน ให้เสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา

๓. ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามคำสั่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนในวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

๔. ให้ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน แม่บ้าน นักการภารโรง ยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามปกติ (ลงเวลาปฏิบัติงานตามปกติ ก่อน ๐๘.๐๐ น. และลงเวลากลับหลัง ๑๖.๐๐ น.)

๕. ขอความร่วมมือคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-1๙) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว

๖. ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสาร และประกาศของทางโรงเรียนทาง ทางเว็บไซต์ www.sansai.ac.th หรือเฟสบุ๊ก www.facebook.com/sansaischool.sk อย่างใกล้ชิด หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๙๘๒๒๐, ๐๘๖-๔๒๙๔๗๙๕ โดยครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนจะติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดต่อไป

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบและโปรดให้ความร่วมมือโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนิกร แก้วคำดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม